

คุณทองแดงต้นแบบ ของสุนัขไทยพันธุ์แท้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วง
สุนัขไทยพันธุ์แท้จะสูญพันธุ์ไปจากประเทศ
มีพระราชดำริให้ ★ มีต่อหน้า 11

คุณทองแดง ★ มีต่อหน้า 1

กระทรวงวิทยาศาสตร์ จัดทำมาตรฐานขนาดสุนัขไทยพันธุ์แท้ โดยพระราชนิพนธ์ "คุณทองแดง" เป็นต้นแบบ พร้อมต้นร่างกฎหมายบังคับทางภูมิศาสตร์ เพื่อคุ้มครองไม่ให้ต่างชาติแอบอ้าง พร้อมทรงแนะนำมาตรฐานขนาดควายไทย เนื่องจากเกรงว่าจะสูญพันธุ์เช่นกัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้มีการอนุรักษ์หมาพันธุ์ไทย ไม่ให้สูญหายไปจากประเทศ โดยให้มีการจัดทำไส้หรือขนาดมาตรฐานหมาไทย ทั้งนี้คุณหญิงกัญญา โสภณพนิช รวบรวมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดเผยเมื่อวันที่ 1 ก.ค. ว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กำลังดำเนินการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมอบให้กระทรวงฯ ไปจัดทำไส้หรือขนาดมาตรฐานของหมาไทย โดยใช้สุนัขทรงเลี้ยง คือคุณทองแดง เป็นต้นแบบมาตรฐานหมาไทยพันธุ์แท้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์หมาไทยพันธุ์แท้ไม่ให้สูญหายไปจากประเทศ เนื่องจากปัจจุบันหมาไทยพันธุ์แท้มีจำนวนน้อยลง เพราะประชาชนนิยมเลี้ยงสุนัขพันธุ์ต่างประเทศมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบว่า หมาไทยพันธุ์แท้จะมีลักษณะไม่ใหญ่ ไม่เล็ก รูปร่างสันทัด ที่สำคัญหางต้องม้วนเหมือนไม่มีม้วน หูตั้ง ซื่อสัตย์ รักเจ้าของ

รวบรวมวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต่อว่า ได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากที่ผ่านมาได้เคยจัดทำการศึกษาไส้หรือมาตรฐานขนาดรูปร่างของคนไทย โดยใช้เทคโนโลยี 3D Body Scanning หรือที่เรียกว่า ไซส์ไทยแลนด์ (Size Thailand) โดยเนคเทคจะรวบรวมข้อมูลหมาพันธุ์ไทยแท้ทั้งหมด พร้อมทั้งจะประสานงานกับนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในการหาขนาดรูปร่างและลักษณะจำเพาะของหมาไทยพันธุ์แท้ โดยมีคุณทองแดง เป็นต้นแบบ หลังจากนั้น จะทุกเดือนๆ ด้วยรายงานการ

ดำเนินการดังกล่าวแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งจะนำมาตรฐานไซส์หมาไทย เข้าสู่กฎหมายบังคับทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้คุ้มครองหมาไทยพันธุ์แท้คล้ายกับการจดสิทธิบัตรสินค้า แต่ในกรณีของสิ่งมีชีวิตหรือสัตว์ ไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้ แต่กฎหมายดังกล่าวสามารถคุ้มครองหมาไทยพันธุ์แท้ได้ เพื่อไม่ให้ต่างชาติอื่น เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับข้าว พืช หรือสินค้าไทยหลายชนิด ที่ถูกต่างชาติแอบไปจดสิทธิบัตรทั้งที่เป็นของไทย แต่คนไทยไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของ ซึ่งถือเป็นความเจ็บปวดของชาติ

คุณหญิงกัญญา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังตรัสถามถึงการจัดทำมาตรฐานไซส์ในสัตว์ไทยชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะควายไทย พระองค์ทรงห่วงว่า ควายไทยจะสูญพันธุ์ ทั้งที่ควายไทยกับชาวนามีความผูกพันกับวิถีไทยมาแต่โบราณกาล ได้กราบทูลว่าอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำไซส์ควายไทย เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไปดำเนินการอยู่ เนื่องจากทรงห่วงว่าควายไทยจะสูญพันธุ์ และทรงห่วงวิถีชีวิตของชาวนามา ไม่อยากให้ชาวนามาทำนาด้วยปุ๋ยเคมี หรือใช้ควายเหล็กมากเกินไป ยิ่งทำยิ่งจน แต่อยากให้วิถีชีวิตแบบชาวนา มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง ที่สำคัญการทำไซส์ควายไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเป็นความรู้ให้คนรุ่นหลังก่อนจะหายไป ที่สำคัญปัจจุบันชาวนาไม่นิยมนำควายมาไถนา ทั้งที่ควายอยู่คู่กับชาวนาไทยมาช้านาน หากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ ในอนาคตควายไทยอาจสูญพันธุ์ได้ กระทรวงฯ จึงสนองพระราชดำริ โดยมอบหมายให้นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ นักวิจัยโครงการไซส์ไทยแลนด์ ทำการศึกษา ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่า จะเห็นผลภายใน 2 เดือน

ด้านนางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ นักวิจัยโครงการไซส์ไทยแลนด์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวอีกว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเครื่องสำหรับสแกนควายไทย ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับเครื่องที่เคยใช้สแกนรูปร่างคนไทย ที่เรียกว่า 3D Body Scanning แต่จะมีขนาดใหญ่กว่า ใช้งบประมาณราว 5 แสนบาท ในการจัดทำเครื่องดังกล่าว คาดว่า ภายใน 1-2 เดือนจะแล้วเสร็จ ก่อนจะร่วมกับกรมปศุสัตว์เพื่อรวบรวมควายไทยทั่วประเทศ เพื่อมาสแกนรูปร่างด้วยเครื่องดังกล่าวต่อไป